

Hỗ Trợ Tiếp Cận / Trang Trợ Giúp

Governor's Interagency Council on Health Disparities (Hội Đồng Liên Ngành về Bất Bình Đẳng Y Tế của Thống Đốc) (Hội Đồng) cam kết đảm bảo mọi người có thể tiếp cận với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ.

Hội Đồng cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí, chẳng hạn như thông dịch viên ngôn ngữ có trình độ và các bản dịch bằng văn bản, để đảm bảo khả năng tiếp cận các hoạt động có ý nghĩa cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Hội Đồng cũng cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ miễn phí, chẳng hạn như thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ, phụ đề chi tiết và thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (bản in chữ lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể truy cập, v.v.), để giao tiếp hiệu quả với người khuyết tật.

Nếu quý vị muốn bất kỳ nội dung nào trên trang web này ở định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng gửi email tới địa chỉ healthequity@sboh.wa.gov. Để cho phép chúng tôi phản hồi theo cách hữu ích nhất với quý vị, vui lòng cho biết:

- Bản chất nhu cầu của quý vị
- Định dạng (định dạng điện tử, chữ in lớn, v.v.) hoặc ngôn ngữ ưu tiên của quý vị
- Địa chỉ trang web của tài liệu được yêu cầu (nếu biết)
- Thông tin liên hệ của quý vị để chúng tôi có thể liên hệ nếu cần thêm thông tin.

Governor's Interagency Council on Health Disparities tuân thủ luật quyền công dân hiện hành của liên bang và tiểu bang về không phân biệt đối xử. Chúng tôi không phân biệt đối xử hoặc loại trừ mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, tình trạng công dân hoặc nhập cư, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, biểu hiện và bản dạng giới, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, tôn giáo, cựu chiến binh xuất ngũ danh dự hoặc tình trạng quân sự, hoặc người khuyết tật sử dụng chó dẫn đường đã được huấn luyện hoặc động vật phục vụ.

* Những thông tin khác có trên trang web **Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử** của chúng tôi.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hoặc có câu hỏi liên quan đến Americans with Disabilities Act (ADA, Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ), vui lòng truy cập ADA.gov (bằng Tiếng Anh) hoặc liên hệ [Đường Dây Cung Cấp Thông Tin của U.S. Department of Justice \(Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ\)](#) (bằng Tiếng Anh; đường dây có các thông tin bằng Tiếng Tây Ban Nha).

- 800-514-0301 (cuộc gọi thoại)
- 1-833-610-1264 (TTY)

Đường Dây Cung Cấp Thông Tin ADA làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, từ 9:30 sáng – 12:00 trưa. và 3:00 chiều - 5:30 chiều, Thứ Năm 2:30 chiều – 5:30 chiều (Giờ Miền Đông).